

# Cách phá thai 6 tuần đầu tốt nhất

Bào thai 6 tuần có phá được hay không? Mang thai 6 tuần có uống thuốc phá thai được hay không? Là những nghi vấn đặc trưng của một số mẹ khi ý muốn bỏ thai. Hầu hết một số thắc mắc trên sẽ được người viết câu trả lời kĩ càng, cụ thể duyệt y bài viết dưới đây. Chúng ta hãy đọc thật thật kỹ nhé.



## Thai nhi 6 tuần có phá được không?

Dựa theo blog y tế <https://ttypnuithanh.com> Trung tâm y tế huyện **Núi Thanh** - Quảng Nam - Số điện thoại 0235 3870 379, thai nhi tuần thứ 6 có kích thước khoảng 5 tới 8mm & được ước tính bằng một hạt đậu lăng. Ở khoảng thời gian này, tim thai đã nhìn thấy và thực hiện những nhịp đập lúc đầu trong cuộc thế.

Không những thế, những cơ quan trên cơ thể như mũi, miệng, tai, bàn tay cũng khởi đầu có những bước chuyển chính mình mới đầu để dần sinh ra & tiến triển thành hình dáng hoàn thiện.

Lúc này, khi đi siêu thanh, một số mẹ sẽ trông thấy rõ ràng hình ảnh của thai nghén. Tuy vậy, chính ở trong khoảng thời gian này, rất nhiều mẹ đã có mong muốn hoàn tất thai nghén & quyết định kết thúc thai kỳ. Vậy bào thai 6 tuần có phá được hay không?

Các chuyên gia phụ khoa cho biết thai 6 tuần tuổi có thể bỏ được. Nếu như phá thai ở thời điểm này, mẹ bầu sẽ ít phải chịu những ảnh hưởng do vỡ kế hoạch về về sau, đồng thời quá trình loại bỏ thai nghén sẽ xảy ra mau chóng và tiện lợi hơn so với việc đình chỉ thai nghén khi thai nhi đã trên 10 tuần tuổi.

Bên cạnh câu hỏi thai “6 tuần có phá được không?”, bình thường, những phái nữ ý muốn phá thai ở mốc thời điểm này thường phân vân thêm một câu hỏi nữa là “bỏ thai 6 tuần vi phạm pháp luật không?”. Khi tìm thai bé xuất hiện, điều này tức là thai nhi đã có dấu hiệu ban đầu cho biết rằng sự sống.

Trong trường hợp ở những tuần trước, thai nghén mới chỉ là một bào thai nhỏ bé khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường giờ đây, mọi chuyện đã khác. Thai nhi đang phát triển to dần mỗi ngày, vì thế, việc kết thúc thai kỳ khi này có thể sẽ bỏ lại cho mẹ nhiều nỗi ám ảnh hơn.

## **Mang thai 6 tuần có phá thai bằng thuốc được hay không?**

Bào thai 6 tuần có phá được không? – giải đáp dĩ nhiên là Có. Khi thai nghén nhỏ hơn 7 tuần tuổi, khi quyết định phá thai, một số thầy thuốc chuyên khoa sẽ khuyên bạn chọn lựa biện pháp nội khoa, tức là phá thai nội khoa. Với giải pháp thức này, dưới sự ảnh hưởng của thuốc, bào thai sẽ được đẩy ra ngoài, hay còn gọi là sảy thai tự nhiên.

Sau thời điểm được khám sức khỏe và ký vào cam kết tình nguyện uống thuốc phá thai, bác sĩ sẽ cung cấp cho mẹ bầu viên thuốc thứ 1. Thuốc này sẽ làm thai nghén ngừng tiến triển. Sau khi sử dụng thuốc, bạn sẽ ở lại cơ sở y tế để để ý ít ra 1 tiếng ngay sau sẽ trở ra về.

Sau 48h, các bạn phải quay lại bệnh viện hoặc trong trường hợp được thầy thuốc chuyên khoa cung cấp thuốc trước đó thì bạn có thể uống tại nhà thêm 2 viên thuốc đình chỉ thai kỳ nữa. Một số viên thuốc này làm co thắt tử cung & đẩy thai nhi ra phía ngoài. Theo những chuyên gia, sau khi uống đợt thuốc thứ 2 này, trong vòng nửa tiếng đến 4 tiếng, bà bầu sẽ bị đau bụng, xung huyết nhiều.

Hiện tượng xung huyết cục lúc này đồng nghĩa thai nhi đã được đẩy ra phía ngoài. Thông thường, thầy thuốc chuyên khoa sẽ hứa lịch tái tái khám cho bạn, lúc đó bạn cần phải nhớ và đến kiểm tra để thầy thuốc xác định xem thai đã sảy thai hoàn toàn hay chưa & đưa ra những lời khuyên

chăm sóc cơ thể sau khi bỏ thai. Quá trình phá thai nội khoa có thể lâu ngày đến tận 2 tuần.

## **Đối tượng nữ giới chống chỉ định uống thuốc phá thai**

Theo [phathaihaiha.webflow.io](https://phathaihaiha.webflow.io) - Website kiến thức phá thai an toàn của phòng khám 11 Thái Hà, sử dụng thuốc để đình chỉ thai nghén là biện pháp thường thấy & an toàn nhất cho các trường hợp thai từ 7 tuần tuổi trở xuống. Tuy nhiên không phải phụ nữ mang thai nào cũng được giải đáp sử dụng giải pháp này. Theo chuyên gia tại phòng khám phá thai Thái Hà, trong trường hợp mẹ thuộc 1 trong một số nếu như sau đây thì tốt hơn hết không nên phá thai nội khoa:

- Thai nhi đã quá 7 tuần
- Phụ nữ mang thai có thai khi đã trên 34 tuổi
- Nhóm người có dạ con dị dạng, lạ thường cũng không nên dùng thuốc đình chỉ thai nghén
- Trong trường hợp mẹ đã từng hút thai chân không trước kia nửa năm thì ở khoảng thời gian ngày nay đừng nên uống thuốc phá thai
- Phụ nữ mang thai đang trong tình trạng thiếu máu, cơ địa vô cùng yếu
- Phụ nữ mang thai đang trong khi điều trị bệnh rối loạn đông máu
- Mẹ bị nhiễm bệnh gan, thận cũng nên tránh phá thai bằng thuốc

Chắc chắn chuẩn y văn bản trên, các mẹ đã xác định được giải đáp cho thắc mắc: “Thai nhi 6 tuần có phá được hay không?”. Thế nhưng, kết thúc thai kỳ là một việc cực kì liên can, nếu không kỹ lưỡng sẽ bỏ lại nhiều di chứng nguy hiểm cho người mẹ. Vì lẽ đó, một khi đã ý muốn đình chỉ thai kỳ, dù thực hiện bằng giải pháp thức nào đi chăng nữa, mẹ tuyệt đối chớ nên phép tự tiện tiến hành tại nhà.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/estrogen-co-vai-tro-gi>

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/va-mang-trinh-bao-nhieu-tien-va-o-dau>

Máu báo thai có dịch nhầy hay không

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/mau-bao-thai-la-gi-phan-biet-mau-bao-thai-voi-kinh-nguyet>

## **Bỏ thai 6 tuần bằng cách hút chân không**

Nếu như kết thúc thai nội khoa không có hiệu quả hoặc vì nguyên nhân nào đó thai phụ không uống thuốc được, thì sẽ được khuyến nghị hút thai chân không. Biện pháp hút chân không để nạo phá thai cũng xem như là giải pháp kết thúc thai kỳ hữu hiệu & an toàn.

Bác sỹ khi tiến hành giải pháp này sẽ đưa ống hút chuyên biệt qua "cô bé" để vào tử cung thai phụ. Ngay sau việc hút thai nhi được thực hiện nhẹ nhàng với sự định vị của máy tính. Trong khi này, mẹ bầu được gây tê nên không có cảm giác cơn đau khi thai được hút ra bên ngoài.

Phương pháp này thường được chỉ định áp dụng cho thai nhi dưới 8 tuần tuổi, bởi vậy thai nghén 6 tuần cũng có thể áp dụng.

Mặt tích cực của phương pháp phá hút thai 6 tuần

- Thời điểm xảy ra nhanh chóng.
- Tránh khỏi ra máu & đau rát.

Khuyết điểm đình chỉ thai kỳ 6 tuần bằng giải pháp hút chân không

- Có thể gây ra biến chứng nguy hại như dính/ thủng buồng dạ con, ra máu âm đạo, nhiễm khuẩn sau phá thai... việc này diễn ra khi mẹ bầu tiến hành nạo hút thai ở khu vực không đảm bảo, thầy thuốc kỹ năng tay nghề yếu.
- Có thể dị ứng với thuốc gây tê. Một số dấu hiệu xảy ra với người mẹ là: sốc thuốc, ngất xỉu, tim đập nhanh...

Do đó giúp bảo đảm an toàn, việc chuyên gia khám sức khỏe thai phụ, khu vực và kích thước thai là điều cần phải trước khi hút thai chân không.

Tất cả quá trình đều phải có hướng dẫn của chuyên gia có trình độ cao và được tiến hành tại trung tâm chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Nhất là, sau khi nạo phá thai, mọi người cần có chế độ tĩnh dưỡng, ăn uống phù hợp để nhanh chóng phục hồi sức khỏe thể chất & cấp bách là tránh được nhiều di chứng tác hại về trong thời gian sắp tới.

## **Phá thai 6 tuần ở đâu uy tín, kín đáo tại Hà Nội?**

Chọn ra một cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, chất lượng là phương pháp tốt nhất giúp bảo đảm kết thúc thai kỳ 6 tuần an toàn. Ngày nay ở Hà Nội, có

một địa chỉ khám phụ khoa sau thời điểm mạch nước phá thai bằng thuốc tây còn gắn kết thuốc dân gian giúp hồi phục thân thể. Đó là phòng khám đa khoa Thái Hà. Mặt tích cực của thuốc dân gian là rất lành tính, không gây ra tác dụng phụ và có khả năng y tá cơ thể hiệu quả.

Bên cạnh đó tại trung tâm y tế này cũng ứng dụng phương pháp hút thai bằng chân không. Đặc biệt, nơi đây sử dụng ống nạo hút thai siêu dẫn sử dụng một lần. Đây là ống hút siêu mềm, có nguy cơ làm giảm tối đa ảnh hưởng tới tử cung, giảm thiểu thương tích cổ dạ con. Nhờ đó, mẹ bầu tiến hành nạo hút thai bằng chân không nên hạn chế tối đa đau đớn, đảm bảo an toàn cho khả năng sinh sản sau này. Phẫu thuật này được tiến hành rất nhanh chỉ từ 10 đến 15 phút. Sau thời điểm thực hiện, phụ nữ mang thai nhanh chóng phục hồi.

Sau phá thai, các bác sĩ chuyên khoa của phòng khám còn chỉ định các cách để phục hồi cơ thể hiệu quả. Ví dụ như sử dụng vật lý trị liệu, sử dụng máy phụ sản toàn năng giúp đỡ hồi phục cho chị em...

Phá thai ở đâu <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội

<https://ttytnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi.html>

Phòng khám đa khoa nào tốt ở Hà Nội

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Phòng khám đa khoa quận đồng đa

<https://ttytnuithanh.com/suckhoe24gio/danh-sach-cac-phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi.html>

Hút thai bao nhiêu tiền <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

## **Chú ý sau thời điểm phá thai nên biết**

Chưa kể đến, các chuyên gia cũng chỉ dẫn nữ giới lưu ý một số thắc mắc sau kết thúc thai kỳ như:

- Các bạn cần kiêng tiếp xúc với nước lạnh, gió lạnh sau khi mới đình chỉ thai kỳ.

- Chăm sóc phần bẹn hằng ngày một giải pháp sạch sẽ. Thay bằng vệ sinh thường ngày.
- Nữ giới cần thu xếp nhiều thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi. Hạn chế rèn luyện sức khỏe nặng quá gắng sức, làm tác động đến sự khôi phục của dạ con.
- Bổ đắp chất dinh dưỡng và khoáng chất cho cơ thể. Ăn nhiều thịt, sữa, trái cây & rau xanh...
- Các bạn kiêng ăn một vài đồ ăn có tính hàn, đồ cay nóng, vật dụng chua, thực phẩm chiên rán, bia rượu & đồ uống có cồn và thuốc lá.
- Thai phụ kiêng hoạt động tình dục ít ra 4 tuần cho dạ con có thời kỳ khôi phục.

Giá phá thai bằng thuốc <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien.html>

Phương pháp phá thai an toàn <https://phathaithaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-an-toan-nhat>

Hút thai có đau không <https://phathaithaiha.webflow.io/post/nao-hut-thai-co-bi-dau-khong-can-luu-y-gi>